

BUỔI HỌP MẶT AHCC MIỀN BẮC CALIFORNIA

Bản tin Phiên họp Ai-hữu Công-Chánh cuối năm gồm có: Cu Ông Cu Bà Nguyễn Đức Hạnh, Quý Anh Chi Tạ-Huyền, Nguyễn Mạnh Hoàn, Nguyễn Đức Suy, Nguyễn Văn Chức, Trương Đình Huân, Lê Mông Hùng, Tôn Thất Thiệu, Ngô Đình Thịnh, Nguyễn Han Ty, Phạm Ngọc Quế, Lê Ngọc Diệp, Nguyễn Đăng Thịnh, Nguyễn Phú Cường, Trần Trung Tín và Nguyễn Đoàn Nhân.

Phiên họp được tổ chức tại nhà Anh Chi Bưu Hiệp ở 9189 Castlebar, Sacramento, Ca 95826, lúc 11 giờ sáng. Tham dự cả thảy 30 người. Đặc biệt phiên họp tất niên có Cu Nguyễn Đức Hạnh, năm nay 80 tuổi, tốt nghiệp trường Cao đẳng Công Chánh năm 1923. Cu Hạnh là nhạc phụ của Anh Tạ Huyền, vừa từ v.N qua Huế Kỳ khoảng 5 tháng nay. Ngoài ra còn có các Anh ở các ngành kỹ-thuật khác cũng tham gia, như Anh Ngô Đình Thịnh, Tiến Sĩ Kỹ Sư không Gian, Anh Nguyễn Han Ty, kỹ sư điện, Anh Phạm Ngọc Quế Kiến trúc sư, Anh Nguyễn Văn Chức Công Binh. Anh Trần Trung Tín, tốt nghiệp kỹ-sư công Chánh ở Nhật Bản, con Anh Trần Văn Quỳnh, nguyên Trưởng Khu Cần Thơ, Anh Nguyễn Phú Cường, tốt nghiệp kỹ-sư Công Chánh Saigon năm 1975, Anh Nguyễn Đoàn Nhân, chuyên viên Công Chánh Thành Phố Sacramento, con của Anh Bưu-Hiệp, cũng có tham dự phiên họp này.

Mở đầu, Anh Bưu Hiệp cảm ơn Quý Cu, quý Anh Chi, mặc dầu trời mưa, sương mù, cũng lái xe máy trăm dặm đến để tham dự phiên họp, chúng tôi rất ái-hữu Công Chánh thật đầm ấm. Anh Hiệp cho biết thêm có liên lạc với Anh Phạm Ngọc Lân ở LA và được biết tình hình tài chánh cho tờ báo tuần còn khiếm khuyết song tâm được và Anh xin Quý Anh cho thêm bài vở để số báo tuần được sức-tích. Anh Hiệp cũng cho biết tin vui là Anh Chi Nguyễn Mạnh Hoàn ngày 12-16-78 mới làm lễ thành hôn cho ai nữ ya phiên họp đầu năm vào khoảng tháng 3 sẽ được họp tại nhà Anh Hoàn, cũng một dịp Anh Hoàn làm lễ Thất Tuân. Về tin buồn thì có tin Anh Trần Nguyễn Đăng, nguyên Trưởng Ty Lô vận đã từ trần.

Tiếp đó Anh Hiệp nhường lời lại cho phiên họp. Các vấn đề sau đây được đem ra thảo luận: nói chung tờ báo Ai Hữu, sự đóng góp của hội viên, danh xưng của Hội, lĩnh tinh.

Anh Tạ Huyền mong rằng các mục tiêu lâm, các chuyện vui cười, nên được có càng nhiều càng tốt, miễn rằng tiêu lam không nên vượt xa quá một tâm mức nào đó để trở nên khó chịu, riêng các phần kỹ-thuật như PE, thì nên vấn tất qua các tiết mục, các tựa sách kỹ thuật mà thôi vì sách học loại PE rất nhiều trong các tiệm sách.

Anh Nguyễn Mạnh Hoàn cho biết tờ báo số 10 rất dày mà phải gửi đi cùng 3 châu bằng máy bay rất tốn kém. Nếu được các Anh xưa nay chưa đóng tiền nên gửi đóng để có thể chia ra các số kế tiếp.

Anh Phạm Ngọc Quế Kiến trúc sư và Anh Nguyễn Han Ty kỹ sư điện xin được viết bài vở để kêu gọi Các Anh cùng Ngành tham gia vào một tổ chức như Ai hữu Công Chánh. Anh Quế cũng cho hay Công đồng VN tại Sacto có cho ra mỗi tháng 250 số, 1 số 12 trang, theo loại phổ biến tin-tức, in xi-rôc mỹ thuật mà chỉ tốn có 100 đồng thôi. Anh Hoàn cho biết Kiến trúc sư xưa kia cũng nằm trong Ai Hữu Công Chánh. Anh Ngô đình Thịnh nêu vấn đề Ai Hữu Công Chánh và danh xưng, có nên thay đổi danh xưng thành Ai Hữu kỹ thuật để tập họp được thêm nhiều ngành. Anh Tạ Huyền, Nguyễn Mạnh Hoàn, Nguyễn Đức Suy thấy vấn đề đổi danh xưng chưa tiện lúc này. Anh Ngô Đình Thịnh, Trương Đình Huân, Phạm Ngọc Quế cho hay một nhóm Anh em Kỹ Thuật có thể kết hợp lại để mở một hàng thầu hay kỹ sư cơ vánh thì có thể phát đạt tại Huế Kỳ hay ở Ngoại quốc. Cuối cùng Anh Chức đưa vấn đề lập Hội tậu tau để cứu vớt người ty nạn VN bằng thuyền trên biển Đông.

Phiên họp đến đây đã gần 2 giờ chiều. Anh Bưu Hiệp mời Quý Cu và Anh Chi ra tiệc Tàu ở nhà anh và thảo luận tiếp.

Ngoài trời mưa tiếp tục, gió thổi lạnh, nóng tại bàn ăn, nóng ăn nóng, câu chuyện dần dần, han huyên xa gần, phiên họp có ăn kết thúc vào khoảng 4 giờ chiều, hẹn tái ngộ kỳ họp tới ở Mountain View. /.

BỮU HIỆP